



ที่ สคช 01.1092/2560

1 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3: การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0”
(The Third Scholarship of Teaching and Learning: Transformation towards University 4.0)

เรียน คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายละเอียดการสัมมนาวิชาการและร่างกำหนดการ
2.เอกสารประชาสัมพันธ์

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากศตวรรษเดิมเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องเทคนิควิธีการสอน สื่อการสอน การประเมินผล และตัวผู้เรียนเอง กลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพคือ การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (Scholarship of Teaching and Learning: SOTL) ซึ่งสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อผู้เรียน เกิดการสร้างการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนตลอดชีวิต ซึ่งการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังคมไทยและสังคมโลก จึงกำหนดจัดการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3: การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0 (The Third Scholarship of Teaching and Learning: Transformation towards University 4.0) ขึ้น ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ห้องออคิดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยมีค่าลงทะเบียนจำนวน 3,500 บาท/ท่าน (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งครอบคลุมค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ, อาหารว่างเช้า/บ่าย 3 วัน, อาหารเย็นวันที่ 10 มีนาคม 2560, เสื้อ และกระเป๋าเอกสาร ทั้งนี้ ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการได้ในระบบออนไลน์ที่ <https://sotl.kku.ac.th> ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043-202899

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมหรือมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ)

ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

No 585